

HỘI ĐIỀU DƯỠNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN LÀ CƠ SỞ ĐÀO TẠO LIÊN TỤC

Vừa qua, Hội Điều dưỡng Việt nam đã vận động để **Trung tâm tư vấn và Dịch vụ điều dưỡng Hỗ trợ cộng đồng** (gọi tắt là Trung tâm), thuộc Hội Điều dưỡng Việt nam, được Bộ Y tế công nhận là cơ sở đủ điều kiện đào tạo liên tục của ngành. Đây là hội nghề nghiệp y học đầu tiên ở Việt nam được Bộ Y tế công nhận nhiệm vụ đào tạo y khoa liên tục để cập nhật kiến thức kỹ năng cho đội ngũ nhân viên y tế. ThS. BSCKII Đinh Ngọc Đệ - Giám đốc trung tâm đã cho biết một số thông tin về việc thành lập và hoạt động của trung tâm:

“Triển khai Thông tư số 07/2008/TT-BYT ngày 28/6/2008 của Bộ Y tế về “Hướng dẫn công tác đào tạo liên tục đối với nhân viên y tế”, sau khi xem xét các điều kiện cần thiết của Trung tâm, ngày 28/5/2009, Vụ trưởng Vụ Khoa học Đào Tạo - Bộ Y tế đã ký công văn số 3333/BYT-K2ĐT chính thức công nhận Trung tâm là cơ sở đủ điều kiện đào tạo liên tục và được cấp chứng nhận theo quy định của Bộ Y tế cho bốn lĩnh vực đào tạo: (1) Quản lý Điều dưỡng (Chương trình 3 tháng), (2) Nghiên cứu Điều dưỡng, (3) Phòng ngừa chuẩn, và (4) Nâng cao nghiệp vụ cho hộ lý.

Trong thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục xây dựng chương trình và tài liệu đào tạo cho một số lĩnh vực khác đang được sự quan tâm của ngành y tế, đặc biệt là của đội ngũ Điều dưỡng các cấp, các lĩnh vực đó bao gồm: nâng cao kỹ năng giao tiếp cho Điều dưỡng, quản lý dựa vào kết quả, dự phòng và chăm sóc cho người có HIV, tiêm an toàn,...”

Sự kiện này thể hiện chủ trương của Bộ Y tế về phát triển và mở rộng các hoạt động đào tạo y khoa liên tục và xác nhận vai trò của hội nghề nghiệp y khoa trong công tác đào tạo y khoa liên tục .

CÁC CHUYÊN GIA THẢO LUẬN VỀ ĐÀO TẠO Y KHOA LIÊN TỤC

Hội nghị đối tác do tổ chức International Pathfinder tổ chức tại Bình Dương vào hai ngày 29,30/3/2010 đã đề cập khá sâu và toàn diện đến vấn đề Đào tạo Y khoa liên tục ở Việt nam hiện nay và vai trò của các hội nghề nghiệp y khoa trong hoạt động này.

Tiến sĩ Phí Văn Thâm – Vụ Khoa học và Đào tạo Bộ Y tế - đã trình bày một bài tổng quan về “Công tác đào tạo liên tục nhân lực y tế”. Tiến sĩ Phạm Văn Tân – Tổng



Thư ký Liên hiệp các Hội khoa học & kỹ thuật Việt nam – đã nêu quan điểm về “Xã hội dân sự: vai trò của các tổ chức xã hội và các hội y học nghề nghiệp”. Thạc sĩ Nguyễn Bích Lưu – Phó Chủ tịch Hội Điều dưỡng Việt Nam đã chia sẻ kinh nghiệm về quá trình được chúng nhận là cơ sở đào tạo y khoa liên tục của Hội Điều dưỡng. Qua đó, rút ra một số điểm nổi bật mà các nhân viên y tế cần biết:

- Nhân viên y tế sẽ không đáp ứng được nhu cầu công việc nếu không cập nhật về trình độ chuyên môn, vì tốc độ phát triển của khoa học kỹ thuật y dược đặc biệt nhanh đồng thời kiến thức thu nhận được trong trường sẽ bị rơi rụng theo thời gian.
- Thông tư 07/2008/TT-BYT do Bộ Y tế ban hành hướng dẫn chi tiết việc triển khai công tác đào tạo y khoa liên tục trong ngành y tế. Tất cả nhân viên đang hoạt động trong lĩnh vực y tế ở Việt nam phải được đào tạo cập nhật kiến thức- kỹ năng- thái độ trong lĩnh vực chuyên môn đang hành nghề, mỗi năm tối thiểu 24 tiết học, và mỗi 5 năm phải tích hợp đủ 120 tiết.
- Thủ trưởng các cơ sở y tế có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và bố trí kinh phí (từ kinh phí chi thường xuyên của đơn vị) cho cán bộ của đơn vị được học tập.
- Nội dung chuyên môn của tài liệu đào tạo liên tục cần tập trung vào kiến thức cốt lõi (phải biết), sau đó mới đến kiến thức liên quan nhiều (cần biết), hạn chế đưa những kiến thức ít liên quan (biết thì tốt). Kiến thức mới được đưa vào với tỉ lệ hợp lý.
- Để đảm bảo chất lượng của các chương trình giảng dạy, các cơ sở đào tạo liên tục trực thuộc hội nghề nghiệp nên có cơ quan bảo trợ chuyên môn.
- Hiện đã có 2 cơ sở đào tạo liên tục là các trung tâm của hội và hệ thống sức khỏe sinh sản:
 - Hội Điều dưỡng Việt nam: Trung tâm đào tạo của hội với mã là B20 được đào tạo liên tục theo 4 chương trình Bộ Y tế phê duyệt (cơ quan bảo trợ chuyên môn là Cục Khám chữa bệnh).
 - Trung tâm sức khỏe sinh sản của thành phố Cần Thơ được phép đào tạo liên tục cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long trong lĩnh vực sức khỏe sinh sản, với mã là B21 (cơ quan bảo trợ chuyên môn là Vụ Sức khỏe bà mẹ trẻ em và bệnh viện Từ Dũ)

MƯỜI GIẢNG VIÊN HOSREM HOÀN TẤT KHÓA SƯ PHẠM Y HỌC NÂNG CAO

Khóa phương pháp sư phạm y học nâng cao (Advanced TOT) được thực hiện nhằm cung cấp cho các giảng viên kiến thức và kỹ năng để tổ chức các hoạt động đào tạo y khoa liên tục. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ dự án VI-040, nhằm mục đích xây dựng nguồn giảng viên ổn định và có chất lượng cho HOSREM để phục vụ được nhu cầu đào tạo cập nhật kiến thức – kỹ năng cho hội viên HOSREM trong tương lai.

Khóa đào tạo diễn ra trong 10 ngày, từ ngày 16 đến 27 tháng 3 năm 2010 do các thầy cô giàu kinh nghiệm ở trường Đại học Y Dược TPHCM trực tiếp giảng dạy. Cuối khóa, tất cả 10 học viên do HOSREM cử tham dự đã được công nhận là Giảng viên nâng cao. Trong thời gian sắp đến, các giảng viên được đào tạo sẽ phối hợp với Văn phòng hội để triển khai những hoạt động phục vụ nhu cầu đào tạo y khoa liên tục của hội viên.

Ngoài các giảng viên của HOSREM, khóa học trên còn có sự tham dự của 14 giảng viên thuộc Hội Điều dưỡng Việt nam và Hội Nữ hộ sinh Việt nam. Hoạt động trên cũng cho thấy sự tham gia ngày càng tích cực của các hội nghề nghiệp y học ở Việt nam trong hoạt động đào tạo y khoa liên tục. Điều này cho thấy các hội nghề nghiệp y học ở Việt nam đang từng bước phát triển để thể hiện vai trò trong cộng đồng y khoa, phù hợp với xu hướng phát triển chung như các hội nghề nghiệp ở các nước trong khu vực và trên thế giới.





Y HỌC DỰA TRÊN BẰNG CHỨNG: HOSREM xuất bản sách và tổ chức khóa đào tạo

Sách “SẢN PHỤ KHOA: TỪ BẰNG CHỨNG ĐẾN THỰC HÀNH” được biên soạn bởi các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực sức khỏe sinh sản ở TPHCM. HOSREM hi vọng quyển sách này sẽ là một tài liệu tham khảo hữu ích trong việc ứng dụng y học dựa trên bằng chứng vào lâm sàng. Quyển sách xuất bản vào tháng 6/2010. Đây là quyển sách đầu tiên được biên soạn với mục tiêu cung cấp các dữ liệu và thông tin lâm sàng về y học dựa trên bằng chứng cho các bác sĩ sản phụ khoa.

Để cung cấp cho các bác sĩ lâm sàng chuyên ngành sức khỏe sinh sản có kiến thức, kỹ năng cơ bản để có thể áp dụng y học dựa trên bằng chứng vào thực tế lâm sàng, HOSREM phối hợp với Đại học Y Dược TPHCM tổ chức các khóa đào tạo “ỨNG DỤNG Y HỌC DỰA TRÊN BẰNG CHỨNG vào THỰC HÀNH LÂM SÀNG” (lịch khai giảng cụ thể xin liên hệ văn phòng HOSREM). Các chuyên gia của Đại học Y Dược TPHCM đã có kinh nghiệm trong việc thiết kế và giảng dạy những khóa học này, hi vọng sẽ mang lại cho hội viên HOSREM những kiến thức hữu ích liên quan công tác chăm sóc sức khỏe.